



พลอากาศเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบชุดบินพร้อมอุปกรณ์การบิน ในโอกาสได้ทำการบินสังเกตการณ์ในตำแหน่งที่นั่งหลัง กับเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ ก (F-16B) ของฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔ เพื่อรับทราบสมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติการภายหลังการได้รับการปรับปรุง เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ จากกองบิน ๖ ไปยังกองบิน ๑ ให้แก่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เพื่อเก็บรักษาและบันทึกเป็นปูมประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx



รองเสนาธิการทหารอากาศ เยี่ยมชมและขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๘ จังหวัดกาญจนบุรี



พลอากาศโท ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ รองเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ ในฐานะประธานกรรมการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ และคณะ เยี่ยมชมกิจการและขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๘ กรมประชาสัมพันธ์ และสถานวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้สนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของกองทัพอากาศสู่สาธารณชน โดยมี นางสาว อรุณี กาญจนสาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๘ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ดิษฐพล ชวงษ์ ผู้บังคับการกองฝึกการบิน โรงเรียนการบิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๘ จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จัดกิจกรรมบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย



พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย โดยจัดขึ้นร่วมกับ สำนักงานอสาอากาศ สภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิศิษฎ์ จิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย นายโชคชัย สุโธด ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย และนางภทรชร พันธุมะบำรุง ประธานอสาอากาศ รุ่น หัวใจอาสาอากาศ ๕๗ บรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย โดยมี ข้าราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องนภวัตวิน สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พิธีปิดการอบรม โครงการอมรมครูทหารเร่รัด รุ่นที่ ๒/๖๑



พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการอมรมครูทหารเร่รัด รุ่นที่ ๒/๖๑ มีผู้ผ่านการอมรมทั้งหมด ๔๐ คน เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องพิธีเปิด-ปิดการศึกษา โรงเรียนครูทหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์



พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์(Strategic Crisis Management Exercise) โดยมีความมุ่งหมาย ให้ นักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒ ได้บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาตลอดหลักสูตร สามารถออกแบบ การปฏิบัติการยุทธ (The Operational Design) ในฐานะผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับสูง เพื่อให้มีทักษะ ในการจัดลำดับความเร่งด่วนของการปฏิบัติการ การกำหนดจุดมุ่งหมายทางทหาร (Military End State) และการกำหนดแนวทางปฏิบัติการยุทธ (The Operational Approach) เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อำเภอปรางมณี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กองทัพอากาศ จัดกิจกรรม “Air Force Run 2018” วิ่งมหากุศลเพื่อทำนุบำรุงพระมหาธาตุุนภเมทนีดล



กองทัพอากาศ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์) จัดกิจกรรม Air Force Run 2018 “Run to the Sky วิ่งเฉียดฟ้า” เพื่อนำรายได้จากการจัดการแข่งขัน สมทบทุนมูลนิธิพระมหาธาตุุนภเมทนีดล มูลนิธิเพื่อคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่ และ มูลนิธิผู้พิทักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยกำหนดจัดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผู้ที่มีประสงค์จะร่วมบริจาคเพื่อทำนุบำรุงพระมหาธาตุุนภเมทนีดล สามารถบริจาคได้ทางบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการ กองทัพอากาศ ชื่อบัญชี “วิ่งการกุศล ทอ.” หมายเลขบัญชี ๐๕๗-๒-๘๐๐๒๘-๒ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้บริจาคเงินให้มูลนิธิพระมหาธาตุฯ ที่ต้องการหลักฐานการลดหย่อน ภาษี ให้ดำเนินการ โทรติดต่อเจ้าหน้าที่และส่งหลักฐานการโอนเงิน โทร ๐ ๒๕๓๔ ๒๒๕๕ และ ๐ ๒๕๓๔ ๑๐๗๔ โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๑๗๕๒



ขอเชิญ ชนอ.ทุกรุ่น เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟและงานเลี้ยงสังสรรค์ “กอล์ฟ ชนอ.เฮฮา ครั้งที่ ๒/๖๑”

ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒๒๐

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาอากาศเอก วรกฤต มุขศรี โทร.๐๘ ๑๙๔๙ ๐๓๐๗ และ ๐๖ ๓๒๑๗ ๑๖๑๗

กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางสวรรค์



นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๗ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๓๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมชมอากาศยาน เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเข้ารับราชการทหาร และศึกษาแหล่งเรียนรู้แนวความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ (รัชกาลที่ ๙) เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการพึ่งพาตนเอง และการใช้จ่ายอย่างพอเพียง มีความกินดีอยู่ดี อย่างยั่งยืนจากศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยโสธร



นาวาอากาศเอก ฐานันดร ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลยโสธร เยี่ยมชมอากาศยานของฝูงบิน ๒๑๑ และแหล่งเรียนรู้ กองบิน ๒๑ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประจันตวิทยา



นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขำ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ มอบหมายให้ฝูงบิน ๒๓๑ และแผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนประจันตวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เยี่ยมชมกิจการฝูงบิน ๒๓๑ เพื่อส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้กับเด็กนักเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะ การเรียนรู้ในห้องเรียน เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี